

Số: *40a* /BC-HĐND

Đồng Phú, ngày *M* tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu HĐND huyện
Trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện, khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngày 06/7/2022, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến, góp ý đối với các văn bản trình Kỳ họp và thảo luận đề xuất nội dung chất vấn tại Kỳ họp. Kết quả:

1. Về các Văn bản trình tại Kỳ họp:

Các Tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình tại Kỳ họp. Trong đó:

a) Về các văn bản do Thường trực HĐND trình tại Kỳ họp

Các Tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện.

Riêng các Tổ đại biểu số 1, 3, 6, 8, 9 đánh giá cao sự đổi mới trong hoạt động của Thường trực HĐND nhằm phát huy tốt vai trò của đại biểu đối với việc đóng góp ý kiến cho văn bản trình kỳ họp; trong đó, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tốt với UBND huyện chỉ đạo sâu, sát các cơ quan chuyên môn trong việc chuẩn bị tài liệu để gửi đến đại biểu HĐND kịp thời hơn so với các kỳ họp trước. Các Tổ đại biểu số 6, 8, 9 đánh giá chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 sát với thực tế, mang tính thời sự; đồng thời đề nghị bổ sung thêm các nội dung giám sát: Các công trình đầu tư công; quy hoạch, xây dựng chợ nông thôn mới và nghĩa trang nhân dân ở các xã.

b) Về các văn bản do UBND huyện trình tại Kỳ họp

Các Tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản nhất trí các văn bản của UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp, ngoài ra:

- Các Tổ đại biểu số 6, 8, 9 đề nghị UBND huyện:

+ Điều chỉnh, thống nhất các số liệu về kết quả thu, chi ngân sách, tiếp công



dân, an ninh trật tự giữa “**Báo cáo số 198/BC-UBND** ngày 22/6/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022” (được UBND huyện thay thế bởi *Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 07/7/2022*) và “**Báo cáo số 173/BC-UBND** ngày 15/6/2022 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trình kỳ họp thứ 3 (giữa năm 2022) của HĐND huyện khóa XII”.

+ Sửa lại trích yếu Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 15/6/2022 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trình kỳ họp thứ 3 (giữa năm 2022) thành về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trình kỳ họp thứ 4 (giữa năm 2022).

+ Tiếp tục có những giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2022,

+ Có phương án, kế hoạch, giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đạt 22,2% theo Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 22/6/2022 (được UBND huyện thay thế tại Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 07/7/2022).

+ Sớm đầu tư cho Nông thôn mới xã Tân Lập; tập trung các nguồn lực đầu tư cho xã Tân Lập, Tân Hòa, Tân Tiến đạt các tiêu chí đô thị loại 5, tránh đầu tư dàn trải.

+ Rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, công dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án như: dự án 3.056 ha dự án, xây dựng 05 dự án đường kết nối từ ĐT 741 đến đường Đồng Phú - Bình Dương; trong đó cần kịp thời giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề... cho Nhân dân để ổn định cuộc sống.

- **Các Tổ đại biểu số 1, 3** đề nghị UBND huyện cập nhật thêm kết quả triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chiến dịch 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số”

- **Các Tổ đại biểu số 5, 7** đề nghị UBND huyện:

+ Điều chỉnh số liệu về thực hiện chỉ tiêu số hộ giảm nghèo 6 tháng đầu năm, vì 6 tháng đầu năm mới là bước đầu thực hiện các hỗ trợ đối với hộ nghèo; trong thời gian này, hộ nghèo chưa được hoặc mới được hưởng các hỗ trợ nên chưa thể thoát nghèo ngay. Hơn nữa, việc công nhận thoát nghèo được thực hiện vào cuối năm.

+ Tỷ lệ bao phủ BHYT 6 tháng đầu năm là 80,88%/92%, đạt 87,91% kế hoạch giao. Cần rà soát tổng thể, đánh giá lại một cách toàn diện, xem lại bất cập trong cách tính tỷ lệ tham gia BHYT. Vì năm 2021 cũng chỉ đạt tỷ lệ bao phủ là 78,44%/91% kế hoạch giao; lộ trình kế hoạch năm 2023 tỷ lệ bao phủ là 93%; như vậy mỗi năm không đạt trên 10%, cộng thêm tăng 1% năm tiếp theo, tương ứng với khoảng 10.000 người vận động tham gia. Từ đó đưa ra các giải pháp cũng như



việc nâng cao chất lượng khám bệnh BHYT, hoặc phải đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với khả năng huy động và nguồn lực thực tế của địa phương.

+ Trên cơ sở kết quả giám sát của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại báo cáo số 21/BC-HĐND-KTNS ngày 09/5/2021 về kết quả giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và Báo cáo số 02/BC-ĐKT ngày 01/6/2022 của Đoàn Kiểm tra thành lập theo quyết định 1179 về kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ về tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, khắc phục một số bất cập trong kế hoạch sử dụng đất, phối hợp đồng bộ để giải quyết cho người dân các thủ tục hành chính về đất đai, nâng cao năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm của công chức, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết dứt điểm một số kiến nghị của người dân về đất đai đã kéo dài nhiều năm.

+ Tăng cường quản lý quỹ đất công, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, nhất là các trường học, nhà văn hóa ở các xã.

c) Về các văn bản do Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện trình tại Kỳ họp

9/9 Tổ đại biểu thông nhất báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện nêu tại các báo cáo trình kỳ họp.

2. Về đề xuất nội dung chất vấn tại Kỳ họp:

9/9 Tổ đại biểu không đề xuất nội dung chất vấn tại Kỳ họp; Tuy nhiên, Tổ đại biểu số 5 và Tổ đại biểu số 7 sẽ kiến nghị Thường trực HĐND huyện chất vấn đối với UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nếu các vấn đề kiến nghị chưa được ghi nhận, trả lời thỏa đáng.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp giữa năm 2022) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV các khối;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lã Quốc Tuấn